

Thư của Linh Mục Trương Thành Công, Cần Thơ (24/12/2012)

Từ: Gb. Cong < congcanttho@gmail.com > Đến: paulus caritas < stpaulfamilyofcharity@yahoo.com > Đã gửi 1:26 Thứ Hai, 24 tháng 12 2012 Chủ đề: HOI BAO và CHUC GIANG SINH Kính chào Cha Phaolo DUC HUNG và Quý Ông Bà Anh Chị Em trong GIA ĐÌNH BÁC ÁI THÁNH PHAOLÔ, Con là GB. Linh mục Trương Thành Công, Giáo phận Cần Thơ, phụ trách Giáo Diêm Thới Long Xuân, Vừa qua con đã nhận được 1,500 USD (một ngàn năm trăm) của Cha và Gia Đình Bác Ái Phaolo gọi cho, qua Chị NGUYEN THI TRAN, giúp ba con nghèo trong Giáo diêm. Thật là vui mừng, khi con được Cha và Quý Ông Bà Anh Chị vẫn nhớ tới và hỗ trợ trong công tác truyền giáo và chăm lo cho người nghèo hằng năm. Con thành thật ghi ơn Cha cùng toàn thể Gia đình BAPL. Giáo diêm vừa kỷ niệm tròn 4 tuổi hôm Chúa Nhật 16.12.2012. Sinh hoạt ngày càng ổn định, nhưng số dự tòng năm nay ít lại, hiện chỉ hơn 70 dự tòng lớn nhỏ. Sắp tới, sẽ có một cha già 70 tuổi ở thương xuyên trong đó, giúp con làm lễ ngay thương và thăm người già yếu... Con rất mừng ! Vì Tháng 2 vừa qua, cha phó của chúng con chuyển đi làm cha sở, nên công việc của con ở giáo xứ chánh và giáo điểm năm nay khá vất vả. Hằng tuần chúng con vẫn lo cho hơn 500 bà con lương giáo ăn sáng để học giáo lý và dự lễ, khám và phát thuốc 80-120 bệnh nhân lương giáo, đa số là người già yếu, giúp 1/2 tiền xe cho những người ở rất xa để có thể đến nhà thờ ; hằng tháng chúng con vẫn đến thăm và phát gạo 6kg cho 45 người già neo đơn ; ngoài ra còn phải lo việc sửa sang nhà cửa cho dân nghèo, đào giếng nước, đưa bệnh nặng năm viện, rồi học bổng & tập viết cho gần 200 thiếu nhi hằng năm, chưa kể việc xây dựng cơ sở cho một giáo điểm mới "định cư"... Hằng tháng chúng con phải chi phí cho giáo điểm chừng 40 triệu đồng VN. Thật là phép lạ khi giáo điểm vẫn sinh hoạt và con... còn sống đến hôm nay ! Chúa vẫn làm phép lạ Cha ạ ! Năm nay, con có chương trình giúp bà con nuôi vịt ăn tết : mỗi gia đình sẽ nhận 10 vịt con "siêu thịt", giá 170.000đVN, để nuôi trong 2 tháng và sẽ hoàn trả vốn sau khi bán thịt. Nếu còn đủ, họ sẽ bán được 700-800.000đVN. Chương trình này con đã thử nghiệm trong năm qua, với 5 đợt phát, mỗi đợt 120 con (12 gia đình). Lần này con mua 1000 vịt con, chuẩn bị cho bà con dịp Tết... Số tiền của Cha và Quý Ông Bà Anh Chị Em thật là một "cơn mưa rào" cứu con lúc này... Con ghi lại vài nét sinh hoạt để bày tỏ lòng biết ơn và như một báo cáo trước sự giúp đỡ của Cha và Gia đình. Xin Cha và Gia đình BAPL thương tiếp tục hỗ trợ con trong việc phục vụ người nghèo và loan báo Tin Mừng. Nếu có thể, xin giới thiệu cho chúng con những ân nhân quan tâm tới những giáo điểm như thế này. Con xin chúc mừng Giáng Sinh và Năm mới : đầy hồng ân, bình an, niềm của Chúa đến với Cha Phaolô cùng toàn thể Gia Đình Bác Ái Thánh Phaolô... Con sẽ nhắc nhớ bà con hướng lòng và cầu nguyện thật nhiều cho Cha cùng Ông Bà Anh Chị trong Đêm giáng Sinh... Merry Christmas. Kính men, GB.Cong, Linh mục Cần Thơ
http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-902/